



ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง ขยายระยะเวลางดให้บริการบางประเภทของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามเป็นการชั่วคราว

ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ออกประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง งดให้บริการบางประเภทของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ หรือใกล้ชิดกับผู้มีไข้และอาการทางเดินหายใจหรือบุคคลจำนวนมากในสถานที่คับแคบ แออัด เป็นเวลานาน โดยส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๘ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในการให้หน่วยงานภาครัฐ เตรียมความพร้อมในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)) ให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) แทนการให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง และเพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม จึงออกประกาศพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ขยายระยะเวลางดการให้บริการดังต่อไปนี้

๑. ขยายระยะเวลางดการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล และรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน กรณีติดต่อด้วยตนเอง (Walk In) โดยสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Service) ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และผ่านธนาคาร (e-Certificate)

๒. ขยายระยะเวลางดการให้บริการการนำส่งงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) กรณีติดต่อด้วยตนเอง (Walk In) โดยสามารถนำส่งงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

๓. ขยายระยะเวลาการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่กรณีข้ามเขต โดย ส่งเสริมและผลักดันให้มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ช.รพ

(นายชรัส บุญณสะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสงคราม